

Thị xã Quảng Trị, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại quê hương, đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; là năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn (2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). UBMTTQVN các cấp phối hợp tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Thị ủy với phương châm “*Hành động quyết liệt về đích toàn diện tạo đà phát triển*”; chủ đề của UBND thị xã về “*Chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị*”; Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị xã về “*Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch*” đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, các cơ sở, các hộ kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn hoạt động cầm chừng, nhiều cơ sở phải tạm dừng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Song với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân nên kết quả đạt được khá quan trọng, hiệu quả công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng nâng lên biểu hiện rõ nét nhất là thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid 19” đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Thực hiện Luật MTTQVN và nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, Ban thường trực UBMTTQVN thị xã thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQVN tỉnh, BTV Thị ủy; UBMTTQVN thị xã đã phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền,

phổ biến chính sách pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; Phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các cấp, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư như việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covi 19... đồng thời, đã lồng ghép các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Mặt trận và các tổ chức thành viên để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật⁽¹⁾. Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương để hướng dẫn, lồng ghép xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả; khai thác, sử dụng các nguồn lực trong xã hội như: tiếp tục tuyên truyền thực hiện Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt, Nghị quyết về chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH bảo đảm QPAN đến tận các tầng lớp Nhân dân... Qua đó, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Phối hợp tổ chức lễ phát động khu phố, thôn phòng chống ma túy gắn với xây dựng khu phố văn minh đô thị, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phối hợp với ngành Thanh tra hướng dẫn củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBMTTQVN các phường, xã đã tổ chức thanh tra, giám sát 20 vụ việc, trong đó, đã kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết đạt kết quả 13 vụ, góp phần hạn chế về lãng phí, thất thoát các nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc các công trình trên địa bàn xã, phòng, chống xâm hại lợi ích cộng đồng, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý vận hành, sử dụng các công trình; Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân... Qua giám sát, người dân phát huy được quyền làm chủ của người dân khi được giám sát, phản ánh, kiến nghị xử lý những sai phạm trong những công trình nhà nước và nhân dân cùng làm.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

2.1. Công tác giám sát

Thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 05/5/2020 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về Hướng dẫn về Giám sát thực hiện các chính

⁽¹⁾ Xây dựng và duy trì các hoạt động để triển khai thực hiện Đề án 02-1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"; đồng thời, tập trung triển khai xây dựng và duy trì mô hình điểm về "Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy" tại KP1, Phường 1, "Khu dân cư ứng phó, biến đổi khí hậu" tại KP1, Phường 3, "KDC nông thôn mới kiểu mẫu" tại Thôn Như Lệ; Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nâng cao hiệu quả công tác "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư"; vận động toàn dân đăng ký tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư.

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành giám sát các phường, xã như sau:

- Kết quả chi trả đợt 1: Nhóm đối tượng 5, 6, 7:

Sau khi hoàn thành rà soát, thẩm định nhóm đối tượng:

+ Người có công với cách mạng; Bảo trợ xã hội; Người thuộc hộ nghèo; Người thuộc hộ cận nghèo. Phòng LĐTB&XH thị xã chủ trì phối hợp với các phường, xã chi trả cho 2.561 người với nguồn kinh phí 3.108.500.000 đồng ⁽²⁾. (nguồn ngân sách thị xã) Trong đó: Phường 1 là 427.500.000 đồng; Phường 2 là 710.750.000 đồng; Phường 3 là 958.250.000 đồng; Phường An Đôn là 256.250.000 đồng; xã Hải Lệ 755.750.000 đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, UBND các phường, xã đã tập trung triển khai thực hiện việc chi trả. Mặt trận và các đoàn thể chính trị các cấp tiến hành giám sát (Từ khi lập danh sách, niêm yết, chi trả...) Đến ngày 15/5/2020, thị xã Quảng Trị hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối tượng đủ điều kiện có trong danh sách phê duyệt. Toàn thị xã có 09 trường hợp không nhận tiền hỗ trợ để dành cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hiện nay thị xã đã lập danh sách trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho 16 hộ kinh doanh gặp khó khăn trong đợt dịch và đang tiếp tục rà soát lập danh sách các nhóm đối tượng trong phạm vi được hỗ trợ để làm hồ sơ trình UBND tỉnh cho 672 trường hợp không có giao kết theo Nghị quyết số 42 và rà soát lập danh sách cho 1800 trường hợp khó khăn do giảm sâu thu nhập trong quá trình thực hiện chỉ thị của Chính phủ trình UBND tỉnh xem xét. Tuy nhiên, các nhóm đối tượng ⁽³⁾ các cơ quan đang tiến hành lập danh sách vẫn gặp một số khó khăn.

⁽²⁾ Tổng số người nhận tiền hỗ trợ 2.539/2.561 người được phê duyệt (giảm 22 người); Trong đó:

- Đối tượng người có công nhận tiền hỗ trợ: 807 người/ 816 người được phê duyệt; Giảm 09 người: do đối tượng tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ (trong đó: Phường 1: 01 người; Phường 2: 04 người; Phường 3: 01 người; xã Hải Lệ: 03 người).

- Đối tượng người bảo trợ xã hội nhận tiền hỗ trợ: 772 người/773 người được phê duyệt; giảm 01 người do hưởng chế độ NCC ở huyện Hải Lăng

- Đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận tiền hỗ trợ: 960/972 người được phê duyệt; Giảm 12 người: do 01 người thuộc hộ cận nghèo tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, 02 người không thuộc đối tượng hỗ trợ (trong đó 01 người ly hôn không còn ở trong hộ cận nghèo, 01 người chết tháng 3/2020; có 09 người chuyển qua đối tượng bảo trợ xã hội).

- Bổ sung đối tượng: Có 3 người thuộc đối tượng hỗ trợ (Xã Hải Lệ: 01 người là con đẻ của người HKC bị nhiễm CDHH, 01 người BTXH; Phường 1: 01 người thuộc hộ CN).

⁽³⁾ Những đối tượng lao động tự do như buôn bán nhỏ nhưng có vị trí cố định có nằm trong diện được hỗ trợ hay không. Hiện nay các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong

Đối với cơ sở, Ban Thường trực UBMTTQVN các phường, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện chi trả theo Nghị quyết 42. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình giám sát để giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động giám sát do Mặt trận chủ trì, UBMTTQVN thị xã phối hợp tham gia giám sát cùng các Ban của HĐND thị xã về việc thực hiện các nghị quyết, chuyên đề của HĐND thị xã trên một số lĩnh vực. Tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát tạm giam, tạm giữ và tố giác tin báo tội phạm với VKSND cùng cấp theo quy chế phối hợp. Tham gia hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với ngành tư pháp cùng cấp...

2.2. Công tác phản biện xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban tư vấn và phản biện xã hội đã tham gia phản biện một số dự thảo văn bản có chất lượng. Đã tổ chức hội nghị UBMT để tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, hiện nay có một số văn bản dự thảo cần lấy ý kiến tham gia của UBMTTQVN thị xã trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Phối hợp tổ chức TXCT và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri:

UBMTTQVN thị xã đã phối hợp với HĐND thị xã và các phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội 02 điểm (01 điểm tổng hợp ý kiến bằng văn bản do dịch Covid 19) và đại biểu HĐND tỉnh 04 điểm, HĐND thị xã và phường, xã trước và sau các kỳ họp tại 10 điểm, có hơn 1200 lượt người tham gia với 84 ý kiến, kiến nghị tại các điểm TXCT với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tại các hội nghị các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của mình, còn một số ý kiến liên quan đến các cấp, các ngành, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp thu và tham gia tại diễn đàn các kỳ họp. Sau các đợt TXCT, UBMTTQVN thị xã đã

quá trình rà soát đối tượng lao động tự do; đồng thời đề xuất Nhà nước có hỗ trợ cho đối tượng thanh niên xung phong, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm như nhóm trẻ độc lập; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo mới thoát hộ nghèo, cận nghèo qua cuộc điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm 2019; Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo rà soát thường xuyên và bổ sung sau ngày 31/12/2019 đến ngày 01/4/2020; Người làm việc tại các nhà hàng tiệc cưới (phục vụ âm thanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bung bê, dọn bàn tiệc...); Người làm việc thường xuyên giúp việc gia đình; Người làm bốc vác, vận chuyển các loại hàng hóa cho các cơ sở SXKD; Người lái xe vận chuyển hành khách, hàng hóa; Người làm việc là thợ mộc, thợ cơ khí, thợ nhôm; Những người nông dân...

tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết trình tại kỳ họp gần nhất.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp công tác đã ký kết, phát huy dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ dân cử.

4. Công tác tiếp dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Định kỳ, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã cử đại diện tham gia tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của UBMTTQVN thị xã, tham gia giải quyết các đơn thư liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân trên địa bàn.

5. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp ý kiến xây dựng chính quyền:

UBMTTQVN các cấp đã nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội tình hình các tầng lớp nhân dân qua các buổi trực báo, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhất là ở những nơi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và tổ chức thực hiện công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

6. Công tác củng cố Quốc phòng - An ninh

MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp triển khai vận động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh: như phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, xây dựng chương trình ký kết phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể với BCH quân sự thị xã và Công an thị xã triển khai kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm và ký kết quy chế phối hợp về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” Phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cảnh giác, tích cực đấu tranh trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo UBMTTQVN các phường, xã xây dựng nhân rộng mô hình khu dân cư “Phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo

người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư", "khu dân cư phòng, chống tội phạm và ma túy" tại các thôn, khu phố trên địa bàn.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, tổng hợp ý kiến tại các đợt tiếp xúc cử tri, UBMTTQVN thị xã kiến nghị một số vấn đề như sau:

1. Các cấp chính quyền tăng cường công tác giám sát các Doanh nghiệp về việc thực hiện quan hệ pháp luật của Người lao động để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động (Qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết 42 phát hiện chế độ của người lao động chưa được thực hiện đúng luật)

2. Cần có kế hoạch để giải quyết dứt điểm các nội dung, phần việc tại các điểm tiếp xúc cử tri còn có ý kiến tại các kỳ họp trước.

3. Thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các ngành chức năng giải quyết và thực hiện giám sát kết quả giải quyết, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và nơi đại biểu ứng cử.

4. Cần phải có chế độ chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giảm thiểu đơn thư khiếu kiện vượt cấp nhất là về lĩnh vực tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Trên đây là Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN thị xã tại kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã, khoá VI.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN tỉnh (B/c);
- Ban DCPL UBMTTQVN tỉnh (B/c);
- Thị ủy, HĐND, UBND thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- TT UBMTTQVN thị xã;
- Lưu: TT-MT.



Nguyễn Văn Cẩm